

Năm 2023

THỨ SÁU

Phát hành: 17/11/2023

Phát hành hàng ngày từ
thứ Hai đến thứ Sáu

Bản tin

Điểm báo



TỔNG HỢP THỜI SỰ TRONG NƯỚC

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

TIN QUỐC HỘI	1
1. Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6	1
2. Luật hóa nhiều quy định về “chung cư mini”	2
KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP	3
3. Chủ tịch nước: Việt Nam ưu tiên giải quyết vấn đề nhà đầu tư chưa hài lòng	3
4. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp	4
PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN	5
5. Bàn chuyện Bộ trưởng Bộ Nội vụ cam kết tăng lương cao nhất cho giáo viên	5
QUẢN LÝ	6
6. Giảm thời gian đóng BHXH phải đi kèm mức lương hưu đủ sống	6
7. Lập 4 đoàn kiểm tra công tác quản lý kinh doanh vận tải toàn quốc	6
8. TPHCM: Tăng cường kiểm tra, xử lý cán bộ đùn đẩy trách nhiệm	7
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH	8
9. Phó Thủ tướng: Thủ tục mà cán bộ đọc chưa hiểu nổi thì người dân không thể hiểu	8
10. TP.HCM “đau đầu” vì 1 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường nhưng có nhiều giấy phép kinh doanh	9
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH	11
11. Đề xuất cho Hà Nội được vay nợ không có hạn mức trần	11
SAI PHẠM ĐIỀN HÌNH	12
12. Khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu	12
13. Bắt Phó giám đốc và nhân viên trung tâm Đăng kiểm Đồng Nai	12
14. Bắt nữ chấp hành viên Chi cục Thi hành dân sự ở Hải Phòng	13
THẾ GIỚI	13
15. Trung Quốc lên kế hoạch bơm 137 tỉ USD thúc đẩy thị trường nhà ở	13
16. Thái Lan gia hạn lưu trú cho lao động 4 nước ASEAN	14

TIN QUỐC HỘI

Chưa thông qua Luật Đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 16/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số nội dung lớn tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và phương án thông qua dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi hiện vẫn còn một số nội dung có hai phương án. Lần này trình dự án luật với Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần thu hẹp tối đa các vấn đề, vượt lại để còn một phương án và trình Quốc hội.

Với các nội dung còn khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế, cơ quan soạn thảo và các cơ quan cần tập trung lập luận các ưu điểm, nhược điểm để làm sáng tỏ các quan điểm, đề xuất lựa chọn phương án.

Liên quan đến thời điểm thông qua dự luật, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đồng tình, nhất trí và Quốc hội cũng đồng tình chuyển sang kỳ họp gần nhất, chưa thông qua tại kỳ họp này.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, qua thảo luận tại kỳ họp thứ 6, có nhiều ý kiến hoặc cách thiết kế chính sách khác nhau còn chưa tập trung, khó xác định xu hướng, chưa thống nhất về nhiều vấn đề phức tạp. Một số chính sách quan trọng chưa thiết kế được phương án tối ưu.

Tổng hợp ý kiến đại biểu thảo luận tại hội trường cho thấy, có 5/22 ý kiến đề nghị thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 6. Trong khi đó, 6/22 ý kiến nhận định rõ tính chất cần thiết sớm thông qua dự thảo Luật nhưng phải bảo đảm chất lượng. 11/22 ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng, dành thêm thời gian tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật một cách thấu đáo nhất...

Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, việc thông qua dự thảo luật được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý để phát huy có hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn.

Quá trình rà soát, hoàn thiện các phương án chính sách quan trọng, tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến tham gia và toàn bộ dự thảo luật còn cần thêm thời gian để bảo đảm chất lượng tốt nhất có thể của dự án luật.

Thường trực Ủy ban xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, báo cáo Quốc hội xem xét, chưa thông qua dự thảo luật tại kỳ họp thứ 6. (Tienphong.vn 16/11, Luân Dũng) [Về đầu trang](#)

Luật hóa nhiều quy định về “chung cư mini”

Điều 57 về nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (chung cư mini) đã được chỉnh lý để khắc phục các tồn tại, hạn chế thời gian qua, tăng cường quản lý chặt chẽ nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân đối với loại hình nhà ở này.

Dự thảo Luật Nhà ở đã được tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 16-11.

Theo đó, điều 57 về nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân (chung cư mini) đã được chỉnh lý để khắc phục các tồn tại, hạn chế thời gian qua, tăng cường quản lý chặt chẽ nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân đối với loại hình nhà ở này.

Cụ thể, không quy định các yêu cầu riêng mà dẫn chiếu điều kiện quản lý loại hình nhà ở này đến các yêu cầu về nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành và yêu cầu của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Dự thảo luật cũng phân cấp cho UBND cấp tỉnh quy định về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân; bổ sung quy định điều chỉnh với các loại hình nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ mà có mục đích hỗn hợp cả bán, cho thuê mua, cho thuê để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Dự thảo luật cũng quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là cơ quan chủ quản dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội thuê.

Ưu đãi dành cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại điểm d, khoản 2, điều 85 được điều chỉnh theo hướng kế thừa quy định của pháp luật nhà ở hiện hành để bổ sung quyền được xây dựng cả nhà ở thương mại trong quỹ đất 20% của tổng diện tích đất ở trong phạm vi dự án, nhưng chủ đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích này theo quy định của pháp luật về đất đai.

Dự thảo cũng quy định về xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp tại điều 94; không quy định về nhà lưu trú công nhân ngoài khu công nghiệp theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 5204/BXD-QLN ngày 13-11-2023 về việc bổ sung đánh giá tác động chính sách đối với một số nội dung trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Dự thảo cũng đã bổ sung khoản 3, điều 95 về việc dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp phải được Ban quản lý khu công nghiệp chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư để bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư. (Sggp.org.vn 16/11, Anh Phương) [Về đầu trang](#)

KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP

Chủ tịch nước: Việt Nam ưu tiên giải quyết vấn đề nhà đầu tư chưa hài lòng

Chiều 15/11 theo giờ địa phương, tại San Francisco, nhân chuyến tham dự Diễn đàn cấp cao APEC, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự và phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp và địa phương Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước cho rằng, những thành công ấn tượng của nhiều doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ cho đến nay là minh chứng rõ nét về cơ hội đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

"Việt Nam chào đón quý vị đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam hiện nay đang quan tâm, như công nghệ cao, sản xuất chip, chất bán dẫn, kinh tế xanh, kinh tế số, thanh toán không dùng tiền mặt. Việt Nam đang nỗ lực tối đa để đổi mới và hoàn thiện thể chế nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam yên tâm làm ăn, mở rộng sản xuất, đầu tư phát triển.

Những vấn đề mà các bạn chưa hài lòng về thủ tục hành chính, về cách thức giải quyết các vướng mắc, khó khăn, đó cũng chính là vấn đề ưu tiên của Việt Nam. Đó cũng là vấn đề chúng tôi chưa thực sự hài lòng và sẽ nỗ lực để khắc phục, giải quyết" - Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phát biểu tại Tọa đàm, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề kinh tế và kinh doanh Ramin Toloui bày tỏ đánh giá cao các vấn đề Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu ra về thúc đẩy hợp tác hai nước và cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vừa được xác lập giữa hai nước chính là cơ sở xây dựng hệ sinh thái bán dẫn.

Các lợi thế của Việt Nam và sự hợp tác từ phía Hoa Kỳ sẽ giúp xây dựng kỹ năng cho lực lượng lao động cả hai quốc gia cũng như tận dụng tối đa tiềm năng của hai nước. Và việc có đông đảo doanh nghiệp, địa phương hai nước tại Tọa đàm có thể thấy tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước. (VOV.vn 16/11)[Về đầu trang](#)

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị đối thoại để gỡ khó cho doanh nghiệp

UBND TP Hà Nội mới có Văn bản số 3864/UBND-KSTTHC chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao các sở, ban, ngành thành phố tổ chức thực hiện việc gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn theo lĩnh vực quản lý nhà nước; tổng hợp phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định kinh doanh gửi các Bộ, ngành chủ quản xử lý theo chức năng quản lý.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo UBND TP để báo cáo Tổ công tác cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo xử lý.

UBND TP cũng giao các sở, ban, ngành nghiên cứu, tham gia góp ý đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh khi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi lấy ý kiến trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện việc gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về các quy định kinh doanh theo thẩm quyền; tổng hợp phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định kinh doanh gửi các Sở ngành phụ trách lĩnh vực.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố để báo cáo Tổ công tác cải cách hành chính của Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo xử lý. Cùng với đó, tuyên truyền, khuyến khích các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tham gia đóng góp ý kiến hoặc gửi vướng mắc, đề xuất đối với quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện vào báo cáo quý công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định. (Anninhthudo.vn 16/11, Phú Khánh) [Về đầu trang](#)

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Bàn chuyện Bộ trưởng Bộ Nội vụ cam kết tăng lương cao nhất cho giáo viên

Giáo viên cả nước vui mừng trước thông tin sẽ "được tăng lương", dù chưa là hiện thực, nhưng cũng là "món quà" tinh thần trước thềm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Trước đó, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trước Quốc hội ngày 7.11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đưa ra cam kết: "Thời gian tới, khi cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các quy định tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo để tăng lên mức cao nhất".

Chưa biết cao bao nhiêu, tuy nhiên cao nhất là một sự đãi ngộ đối với người cầm phấn. Có không ít ý kiến cho rằng, nhiều ngành nghề khác cũng có đồng lương rất thấp, nên nhiều người bỏ việc tìm kế sinh nhai ở nơi khác. Ví dụ như làn sóng chảy máu chất xám của ngành y, hay như cán bộ, nhân viên kiểm lâm cởi áo trả lại cho ngành.

Các ý kiến lên tiếng tăng lương cho các ngành nghề khác cũng đúng thôi, vì ngành nào cũng quan trọng, cũng đóng góp công sức để xây dựng đất nước. Tuy nhiên, đồng tiền ngân sách có hạn, có muốn cũng không đủ sức lo toan hết được, nên Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà dùng từ "ưu tiên" là vì vậy.

Ưu tiên tăng lương cho giáo viên cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp là có cơ sở. Bởi lẽ giáo dục là quốc sách, là đào tạo con người, là xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao, là vun trồng lên những cá nhân tài trí. Ngày xưa Thân Nhân Trung nói "hiền tài là nguyên khí quốc gia", đến nay vẫn đúng. Không có giáo dục không thể có hiền tài.

Giáo viên có đồng lương đủ sống, lo cho gia đình, sẽ yên tâm để lo việc chuyên môn, mà chuyên môn ở đây là "trồng người". Người thầy có thu nhập cao, giá trị của nghề giáo trong xã hội được nâng lên. Thiên hạ không thể coi trọng nghề giáo khi giáo viên không sống nổi bằng lương, đó là sự thực cần phải thẳng thắn nhìn nhận.

Điều lớn hơn - cũng từ cái nhìn của xã hội về thu nhập của giáo viên cao - sẽ có nhiều người theo đuổi ước mơ làm thầy dạy học, không phải như trước đây "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm". Nhiều người chọn sư phạm, cạnh tranh sẽ tuyển chọn được người giỏi, đầu vào càng tốt thì chất lượng ngành sư phạm càng cao.

Giáo viên là người giỏi, xuất sắc, là giới tinh hoa thì sẽ dạy dỗ nên những thế hệ tương lai giỏi giang cho đất nước, không có "danh sư" không thể "xuất cao đồ". Rất mong giáo viên được tăng lương và tăng cao trong lần cải cách tới. Đừng chỉ là lời hứa suông như đã từng. (Laodong.vn 16/11, Lê Thanh Phong) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ

Giảm thời gian đóng BHXH phải đi kèm mức lương hưu đủ sống

Qua gần 8 năm thực hiện, Luật BHXH năm 2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016) đang được tiến hành sửa đổi, bổ sung và trình Quốc hội xem xét có ý kiến để tiếp tục hoàn thiện.

Việc sửa Luật BHXH lần này được cho là toàn diện, có tính “cách mạng”, đặc biệt là việc kéo giảm thời gian tham gia, đóng BHXH của người lao động xuống còn 15 năm, nhằm để người lao động nhanh chóng tiếp cận với chính sách BHXH, chế độ hưu trí, nhất là với người lao động tham gia, đóng BHXH muộn hơn so với những người khác.

Thế nhưng, bên cạnh việc kéo giảm thời gian đóng BHXH đã có rất nhiều ý kiến băn khoăn, bởi việc giảm thời gian đóng BHXH xuống còn 15 năm của người lao động cũng đồng nghĩa thu nhập hàng tháng từ đồng lương hưu của nhiều người lao động sẽ rất thấp.

Bởi lẽ, theo quy định của Luật BHXH 2014, hàng ngàn người lao động thuộc diện đối tượng tham gia, đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định cũng có mức lương hưu rất thấp, thậm chí thấp hơn mức sống tối thiểu.

Một khi chính sách BHXH được thiết kế phù hợp, có tính chất nhân văn và hướng tới đối tượng tham gia là người lao động, đặc biệt chính sách lương hưu chắc chắn sẽ giữ người tham gia trụ lại với hệ thống BHXH. (Sgpp.org.vn 16/11, Nguyễn Đức) [Về đầu trang](#)

Lập 4 đoàn kiểm tra công tác quản lý kinh doanh vận tải toàn quốc

Bộ GTVT vừa công bố quyết định về việc kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng toàn quốc.

Theo đó, Bộ GTVT thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng toàn quốc.

Đoàn kiểm tra số 1 thực hiện kiểm tra Sở GTVT các tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang.

Đoàn kiểm tra số 2 thực hiện kiểm tra tại các Sở GTVT: Hưng Yên, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau.

Đoàn kiểm tra số 3 tổ chức kiểm tra tại các Sở GTVT: Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Khánh Hoà, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Lâm Đồng.

Đoàn kiểm tra số 4 tổ chức kiểm tra tại các Sở GTVT: Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Sóc Trăng, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ.

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra quá trình quản lý hoạt động quản lý kinh doanh vận tải của các Sở GTVT từ ngày 1/1/2022 và kết thúc trước ngày 5/2/2024. (Nguoiduatin.vn 16/11)[Về đầu trang](#)

TPHCM: Tăng cường kiểm tra, xử lý cán bộ đùn đẩy trách nhiệm

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản chỉ đạo về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong xử lý công việc và thực thi nhiệm vụ.

Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, dè dặt và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao. Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền gây hậu quả thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định.

Cùng với đó, tổ chức quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên

tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nội vụ TPHCM tăng cường kiểm tra công vụ, kịp thời tham mưu đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, những việc không được làm; vi phạm pháp luật khi thi hành công vụ. (Sggp.org.vn 16/11, Ngô Bình)[Về đầu trang](#)

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Phó Thủ tướng: Thủ tục mà cán bộ đọc chưa hiểu nổi thì người dân không thể hiểu

Sáng 16/11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chủ trì họp trực tuyến với 11 bộ, địa phương về công tác cải cách thủ tục hành chính.

Qua theo dõi của Văn phòng chính phủ, việc cắt giảm quy định kinh doanh, các bộ đều chưa hoàn thành theo chỉ tiêu của Chính phủ. Việc thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy tờ công dân tại các bộ còn chậm. Việc công bố, công khai thủ tục hành chính tại các bộ, địa phương còn chưa kịp thời, đầy đủ.

Các bộ ngành, địa phương đều chưa đồng bộ 100% hồ sơ thủ tục hành chính lên công dịch vụ công quốc gia. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính các địa phương đã chủ động triển khai số hóa, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt khá cao. Tuy nhiên, tỷ lệ thủ tục hành chính cấp kết quả điện tử còn rất thấp.

Tại cuộc họp, các địa phương đã nêu rõ một số khó khăn vướng mắc trong cải cách thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hộ tịch. Hồ sơ giải quyết được cung cấp đồng thời với bản điện tử có giá trị pháp lý chưa thực hiện được đối với giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh... Các trang dịch vụ công trực tuyến chuyên ngành do Bộ Giao thông vận tải quản lý hoạt động chưa ổn định, ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận, giải quyết Thủ tục hành chính của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho rằng hiện nay chưa có một hướng dẫn thống nhất về thành phần hồ sơ cần phải số hóa và công tác lưu trữ, đặc biệt là sử dụng lại, vì tác dụng quan trọng nhất của việc số hóa là để giúp người dân và doanh nghiệp không phải khai đi khai lại nhiều lần.

"Cần có hướng dẫn cụ thể, thống nhất cả Trung ương và các bộ ngành. Chúng ta cũng tránh tình trạng số hóa theo cách thủ công, tức scan rồi đưa vào cách sử dụng. Chúng tôi mong thời gian tới có hướng dẫn và thực hiện trực tiếp" - ông Sơn kiến nghị.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ, tiến độ thực hiện cải cách thủ tục hành chính còn chậm so với kế hoạch và mục tiêu đề ra. Đồng thời nêu ra các nguyên nhân việc thực hiện thủ tục hành chính điện tử còn chậm chạp, chưa thông suốt, phổ biến còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ qua máy, nhưng sau đó lại xử lý hồ sơ giấy như cách đây 40 năm.

Việc kết nối trong nội bộ các bộ, địa phương và kết nối giữa các bộ, giữa các địa phương đang còn có những vấn đề. Cần tháo gỡ, đồng bộ trong quy định của các ngành, trong quá trình triển khai, hiện còn thiếu nhiều hành lang pháp lý cho cải cách thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, địa phương cần hoàn thành các mục tiêu đã đề ra: “Vẫn là hai nhóm việc, thứ nhất là quy định thủ tục hành chính, những cái cũ ngày xưa thì giờ rà soát, cắt giảm bớt. Nhưng có những thủ tục nội bộ có khi lại phải bổ sung thêm. Ban hành một thủ tục hành chính mới là phải cực kỳ cẩn trọng. Việc quan trọng hơn nữa là thực hiện công bố và công khai, minh bạch. Phải đơn giản thôi, thủ tục mà đọc cán bộ mình không hiểu nổi thì người dân không thể hiểu và như vậy chúng ta lại phải tốn một bộ phận hướng dẫn xem làm như thế nào”. (VOV.vn 16/11, Nguyễn Nhung) [Về đầu trang](#)

TP.HCM “đau đầu” vì 1 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường nhưng có nhiều giấy phép kinh doanh

Ngày 16-11, Ban Văn hoá- xã hội, HĐND TP.HCM, đã có buổi giám sát UBND quận 1 về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar và các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hoá giải trí khác trên địa bàn quận 1.

Báo cáo với đoàn giám sát, UBND quận 1 cho biết địa bàn hiện có 223 cơ sở kinh doanh nằm trong “danh sách đen” về các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn. Gồm nhà hàng ăn uống, hoạt động quầy bar phục vụ khách nước ngoài, mô hình "beer club, lounge", "hát với nhau", massage, xông hơi, xoa bóp...

Từ đầu năm đến nay, Công an quận 1 đã kiểm tra 1.764 lượt, đề xuất ban hành 1.394 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 8 tỉ đồng. Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận 1 cũng kiểm tra 257 lượt, đề xuất ban hành 182 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng.

Tuy nhiên, có một thực tế là dù đã có quyết định xử phạt nhưng nhiều trường hợp có tình không đóng phạt.

Quận 1 cũng nêu một vấn đề là hiện nay thủ tục đăng ký kinh doanh đã thuận tiện hơn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sự thông thoáng trong thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lại khiến các cơ quan quản lý liên quan gặp khó, bởi nhiều cơ sở có 1-3 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thậm chí nhiều hơn.

“Điều này gây khó khi kiểm tra, xử lý và áp dụng các biện pháp buộc thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính” - quận 1 thông tin và kiến nghị sớm sửa đổi quy định trong việc quản lý cấp mới, cấp thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, cụ thể hóa các quy định về cưỡng chế với các cơ sở kinh doanh dịch vụ tiềm ẩn tệ nạn xã hội về ma túy, cờ bạc, mại dâm... thường xuyên vi phạm pháp luật nhưng không chấp hành đóng phạt.

Cán bộ địa phương tại quận 1 cũng phản ánh có những cơ sở cả năm không kiểm tra được. “Cứ đến là họ đóng cửa, hoặc lực lượng kiểm tra khi vào bên trong cơ sở đó cũng bị họ đóng cửa nốt lại...” - quận 1 nêu vấn đề với đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Mai Thị Hồng Hoa đề đạt cần có quy chế phối hợp để rõ hơn các quy định, cách thức, cơ chế, hành lang pháp lý trong kiểm tra các cơ sở kinh doanh. Với các cơ sở kinh doanh vi phạm nhiều lần, khó xử lý, bà Hoa cho rằng cần có cơ chế kiểm tra rõ ràng để không bị ràng buộc câu chuyện không được thanh tra, kiểm tra một cơ sở quá nhiều lần.

Lãnh đạo quận 1 cũng mong các cơ quan TP.HCM “chia lửa” với cấp quận trong công tác quản lý các hoạt động dịch vụ. Đơn cử như việc kiểm soát buôn bán khí N2O (bóng cười), rất cần sự chung tay, phối hợp giữa địa phương và các sở, ngành, công an TP.HCM mới mong giải quyết triệt để.

Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Nguyễn Thành Lâm cho rằng các cơ sở kinh doanh đang biến tướng rất nhiều. Có nhiều trường hợp dùng mọi cách để chống đối lực lượng liên ngành.

Ông Lâm cũng nêu một thực trạng là cùng một cơ sở nhưng có quá nhiều giấy phép kinh doanh. “Một cơ sở thôi nhưng nhiều giấy phép kinh doanh. Nhiều cơ sở kinh doanh bị xử phạt nhưng họ không chấp hành theo quyết định. Sau đó, họ xin giấy phép kinh doanh mới, thay đổi người đại diện pháp luật dù chỉ cùng một địa chỉ kinh doanh” - ông Lâm nêu.

Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng kể câu chuyện, dù có quyết định xử phạt cơ sở đó vào ngày hôm trước, hôm sau đến họ đã đưa giấy phép kinh doanh mới. “Nếu cứ như vậy thì phường, quận và các lực lượng liên ngành có đi kiểm tra cách mấy cũng không thể kiểm soát hết được và cũng không có cách nào để quản lý, ngăn ngừa được các tệ nạn tại địa bàn” - ông Lâm nói.

Từ đó, ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh là Sở KH&ĐT TP cần siết lại việc cấp phép, không thể để việc cấp phép thay đổi tràn lan gây khó cho các lực lượng kiểm tra. Sở KH&ĐT cùng cơ quan thuế có thể phối hợp để quản lý chặt chẽ hơn. (Plo.vn 16/11, Thanh Tuyền) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Đề xuất cho Hà Nội được vay nợ không có hạn mức trần

Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi đề xuất quy định cho phép Hà Nội được vay nợ không có hạn mức trần, có thể cao hơn so với Luật Ngân sách và Nghị quyết 115 của Quốc hội, nhưng việc kiểm soát mức dư nợ do Quốc hội quyết định...

Trong dự thảo Luật Thủ đô, quy định về tài chính ngân sách được chủ yếu tại Điều 35 Điều 36 và các điều khoản khác, thể hiện việc sử dụng ngân sách các cấp của Thành phố để chi những khoản chi đặc thù, cao hơn hoặc ngoài quy định đã có của Trung ương ở các lĩnh vực...

Quy định tại Điều 35 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành đồng thời được điều chỉnh, bổ sung có 2 nội dung mới, cụ thể:

Về mức vay nợ và bội chi ngân sách có 3 nội dung chính: Thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn trái phiếu Chính phủ phát hành không phụ thuộc vào hạn mức trần;

Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ liên quan đến khoản vay lại; Tổng mức vay và bội chi ngân sách thành phố Hà Nội hằng năm do Quốc hội quyết định.

Quy định này nhằm cho phép Hà Nội được vay nợ không có hạn mức trần, có thể cao hơn so với Luật Ngân sách (60%) và Nghị quyết 115 của Quốc hội. Nhưng việc kiểm soát mức dư nợ do Quốc hội quyết định và phải nằm trong khả năng trả nợ của Thành phố (do HĐND thành phố quyết định mức vay).

Điều này giúp Thành phố có cơ chế huy động nguồn vốn vay linh hoạt, chủ động, tập trung hơn, huy động nguồn lực tài chính đủ lớn để triển khai những nhiệm vụ chiến lược, trọng điểm trong từng thời kỳ.

Không chỉ kế thừa các quy định hiện hành, Điều 36 còn có những quy định mới, đặc thù nhằm khắc phục những vướng mắc hiện nay của Thành phố như: Quyết định nguồn vốn ngân sách để lập các loại quy hoạch: quy định này giúp Thành phố chủ động quyết định nguồn vốn đầu tư công hoặc nguồn vốn sự nghiệp để lập các quy hoạch.

Thành phố được quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách mới hoặc cao hơn của trung ương để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách thành phố Hà Nội mà ngân sách trung ương không hỗ trợ. (Anninhthudo.vn 16/11, Huệ Linh) [Về đầu trang](#)

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

Khởi tố Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Hải, 53 tuổi, ngụ huyện Long Điền, là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ, ông Hải có liên quan đến việc giao đất có thu tiền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá, không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Trước đó, tháng 4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kết luận thanh tra lại, trong đó kết luận có 23 trường hợp giao đúng, 16 trường hợp còn vướng mắc về cách hiểu quy định của pháp luật, còn 196 trường hợp giao đất có thu tiền không thông qua đấu giá là sai quy định.

Có 60 lô được cấp đất có thu tiền sử dụng đất cho các Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đất Đỏ khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015.

Có 2 trường hợp là ông Mai Ngọc Thuận, nguyên Bí thư huyện ủy giai đoạn 2010-2015 và ông Nguyễn Văn Hải, tại thời điểm 2015 là Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện - không nhận đất, do đó UBND huyện Đất Đỏ không ban hành quyết định giao đất cho 2 trường hợp này.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành lệnh khởi tố ông Tạ Văn Bửu (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2010- 2015, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đất Đỏ nhiệm kỳ 2015-2020; ông Huỳnh Văn Phi, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ, nguyên Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Ngọc Hùng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, nguyên Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ. (VOV.vn 15/11, PV) [Về đầu trang](#)

Bắt Phó giám đốc và nhân viên trung tâm Đăng kiểm Đồng Nai

Ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sơn Hải (45 tuổi, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60-02S) và Bùi Trọng Tường (đăng kiểm viên) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố một bị can, nhưng cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan chức năng cũng tiến hành khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60-01S để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào tháng 5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Hiện Trung tâm Đăng kiểm Đồng Nai vẫn hoạt động bình thường. (Tienphong.vn 16/11, Mạnh Thắng) [Về đầu trang](#)

Bắt nữ chấp hành viên Chi cục Thi hành dân sự ở Hải Phòng

Chiều 16/11, một lãnh đạo Cơ quan điều tra thuộc VKSND Tối cao xác nhận với phóng viên Dân trí thông tin trên và cho biết, bà Hoàng Thị Vân Anh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài bà Vân Anh, Cơ quan điều tra thuộc VKSND Tối cao cũng khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lương Minh Tuấn (34 tuổi, ở Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng) về tội Vi phạm các quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 8/9/2022 đến ngày 11/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) thuộc Công an TP Hải Phòng, nhận được đơn tố cáo về các sai phạm của Đấu giá viên thuộc Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô (Công ty Đông Đô).

Nội dung đơn tố cáo cho biết, Đấu giá viên công ty trên đã có sai phạm trong quá trình tổ chức bán đấu giá tàu Hải Thắng 18. Đây là tài sản bị kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra nhận thấy, hành vi của Hoàng Thị Vân Anh ký hợp đồng với Công ty Đông Đô không đủ điều kiện để tổ chức bán đấu giá. Đồng thời, bà còn ký hợp đồng với cảng không đủ điều kiện để neo đậu tàu Hải Thắng 18, không khảo sát giá thuê neo đậu.

Do đó, số tiền thanh toán thuê cảng để neo đậu tàu Hải Thắng 18 vượt quá số ngày so với hợp đồng và phụ lục hợp đồng (vượt 65 ngày) gây thiệt hại là 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Vân Anh có những hành vi thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát trong quá trình Công ty Đông Đô tổ chức bán hồ sơ, đấu giá tài sản. Hành vi này dẫn tới vi phạm pháp luật, gây thiệt hại 3,98 tỷ đồng trong lần bán đấu giá tàu Hải Thắng 18 lần 1.

Các hành vi của Chấp hành viên Hoàng Thị Vân Anh cấu thành tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017. (Dantri.com.vn 16/11, Nguyễn Dương) [Về đầu trang](#)

THẾ GIỚI

Trung Quốc lên kế hoạch bơm 137 tỉ USD thúc đẩy thị trường nhà ở

Theo nguồn tin riêng của Hãng tin Bloomberg, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) sẽ bơm tiền theo từng giai đoạn thông qua các ngân hàng chính sách. Số tiền

này sẽ xuống đến các hộ gia đình để họ vay mua nhà ở. Chính phủ Trung Quốc có thể thực hiện bước đầu tiên ngay trong tháng 11.

Kế hoạch này là một phần trong sáng kiến mới của Phó thủ tướng Hà Lập Phong (He Lifeng), đánh dấu một bước tiến lớn trong nỗ lực của chính quyền nhằm ngăn chặn cuộc suy thoái bất động sản lớn nhất trong nhiều thập kỷ vốn đã đè nặng lên tăng trưởng kinh tế và niềm tin của người tiêu dùng.

Bruce Pang, chuyên gia về Trung Quốc tại Công ty dịch vụ bất động sản toàn cầu Jones Lang LaSalle Inc, cho biết: “Không thể thúc đẩy tăng trưởng, điều này mang lại sự phát triển cân bằng hơn trong dài hạn”.

Các nhà phát triển nhà nước như China Resources Land Ltd. là một trong những người được hưởng lợi lớn nhất từ việc mở rộng các dự án nhà ở giá rẻ trước đây. PBOC đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Bloomberg về kế hoạch tài chính mới này. (Tuổi trẻ 16/11, Gia Minh) [Về đầu trang](#)

Thái Lan gia hạn lưu trú cho lao động 4 nước ASEAN

Người lao động từ Lào, Myanmar, Campuchia và Việt Nam đang làm việc hợp pháp tại Thái Lan sẽ được kéo dài thời gian lưu trú trong thời gian xin cấp thị thực lao động mới.

Đây là nội dung của hai thông báo mới được Bộ Nội vụ Thái Lan công bố nhằm duy trì nguồn lao động ổn định, trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số.

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, thông báo đầu tiên liên quan đến các lao động hợp pháp đến từ 4 nước Lào, Myanmar, Campuchia và Việt Nam đã quá thời gian lưu trú. Các lao động này sẽ tiếp tục được ở lại Thái Lan cho đến ngày 20/1 năm sau, trong thời gian này, chủ sử dụng lao động phải nộp xin cấp phép cho người lao động được tiếp tục ở lại và làm việc hợp pháp tại Thái Lan cho đến ngày 13/2/2025.

Con em của các lao động này nếu dưới 18 tuổi sẽ tự động được ở lại cùng cha mẹ, còn những người trên 18 tuổi được phép ở lại thêm 60 ngày để đăng ký xin giấy phép làm việc hợp pháp tại Thái Lan.

Thông báo thứ hai có hiệu lực từ ngày 14/11, cho phép người lao động Lào, Campuchia và Myanmar có giấy phép lao động mà hợp đồng lao động 4 năm của họ hết hạn vào cuối năm nay thì sẽ được phép ở lại đến ngày 30/4 năm sau.

Trong thời gian này, nếu người lao động muốn tiếp tục ở lại làm việc, chủ lao động cũng sẽ phải nộp đơn xin cấp thị thực mới cho người lao động. (VTV.vn 16/11) [Về đầu trang./.](#)